



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๒๖๒๘๕๗๕๐

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๖๙๗

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณไปพลางก่อน (โครงการ ศพก. และ คทช.)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ / หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๔๐๒/๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (งานโครงการ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาส ๑ - ๒ รวมถึงบริหารจัดการในส่วนที่สำคัญ จำเป็น เนื่องจากแผนงานบูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุบเลิก ทำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ภายใต้ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้ ดังนั้น ในระหว่างการใช้งบประมาณไปพลางก่อน สำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มบริหารงานคลัง ได้กำหนดแนวทางการบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปพลางก่อน เพื่อให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถบันทึกผลการเบิกจ่ายรายโครงการได้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการดังนี้

๑. การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai ให้ระบุคำอธิบายบรรทัดรายการ เป็น ศพก. หรือ คทช. ตามเอกสารขอเบิก

๒. หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว ให้จัดทำทะเบียนคุมการใช้งบประมาณแยกรายโครงการ (ศพก. และ คทช.) เพื่อตรวจสอบงบประมาณ ที่ใช้ไป (ตามไฟล์แนบ)

๓. จัดส่งทะเบียนคุมฯ (ตามข้อ ๒) ส่งกลุ่มบริหารงานคลัง ในรูปแบบไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mail finsec@cad.go.th ภายใน ๓ วันทำการของเดือนถัดไป จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้ โดยขอความอนุเคราะห์สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลสำนักงานฯ ภายใต้กำกับดูแล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนิตา เอียงกฤษ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง